



ชีวิตคุณอาจ

'สุวิทย์' ถก 'สตาร์ทอัพ' รับมือโควิด-19 แย้มหากยึดเยื่ออาจเลื่อนเปิดเทอม-ทำงานที่บ้าน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 - 15:09 น.

Facebook, Twitter, Google+, LINE



เมื่อวันที่ 9 มีนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน หารือกับสตาร์ทอัพในสังกัด อว. รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในภาวะฉุกเฉิน โดยมอบให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นหน่วยงานในการจัดประชุมหารือหรือแนวทางการรับมือสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน พร้อมเชิญกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ วิศวกรรมศาสตร์ ในที่ประชุมหารือการรับมือออกเป็น 2 สถานการณ์ คือ การรับมือในสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน และการรับมือที่จำเป็นแต่ไม่เร่งด่วน แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่

Startup และภาคอุตสาหกรรมแพทย์ เตรียมรับมือสถานการณ์ COVID-19 ในภาวะฉุกเฉิน



1. การพัฒนาระบบการติดตาม และการตรวจสอบ ถือว่าจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามคนที่เดินทางเข้าประเทศทั้งหมดตั้งแต่ผ่าน ดง. โดยการให้ผู้ใช้ได้ทราบทั้งหมดตั้งแต่แพลตฟอร์มที่เข้าประเทศ และรายงานและบันทึกข้อมูลทันที โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะสนับสนุนระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (mega data) ร่วมกับสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) และกรมควบคุมโรค

2. การให้บริการแพทย์และสุขภาพทางไกล ซึ่งเป็นความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อช่วยในคัดกรอง วิจัยเชิงเบื้องต้น และลดความแออัด ผ่านทางปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ ระบบคอมพิวเตอร์บนคลาวด์ในดี แต่ประชาชนในกรณีที่เกิดความกังวลและความกังวล ตลอดจนการดูแลตัวเองเบื้องต้น นอกจากนี้ ระบบการแพทย์และสุขภาพทางไกล อาจจะช่วยย่นอายุโรคหรือโรคร้ายแรงที่อาจเกิดจากโรคระบาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยต้องเป็นทางเลือกหรือลด 20 โดเมนไปสู่มาน health tech startup ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับผิดชอบ

3. ระบบแสดงตำแหน่งและจัดส่งจำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งจำเป็นเร่งด่วน การพัฒนาแผนที่แสดงตำแหน่งที่จำหน่ายหน้ากากเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และแผนที่แสดงตำแหน่งของห้องน้ำที่ควมปลอดภัย รวมถึงวิธีการกระจายหน้ากากอนามัย และการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ มอนิเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสุขภาพ health tech startup รับผิดชอบ

และ 4. การบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บ และการกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์จำเป็น โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้านการผลิต เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจล ฆ่าเชื้อโรค โดยการจัดหาวิธีเพื่อแก้ปัญหาการผลิตและอุปทานที่จำเป็นในการควบคุมโรค เช่น หรือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI กรมสรรพสามิต และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อปลดล็อกหรือแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม มอนิเตอร์ สวทช. และสภาอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้แพทย์ รับผิดชอบ



เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่



"คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายใน 2 สัปดาห์จากนี้ เนื่องจากบางระบบเป็นสิ่งที่มียอยู่แล้ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ได้ทันที ซึ่งในแต่ละกลุ่มย่อยจะมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแล หรือประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยจะเร่งไปใช้ประโยชน์เชิงวิจัยช่วยย่นอายุประเทศและจากนี้ ยังได้เตรียมทีมเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และหน่วยงาน ราชการจากประเด็นความจำเป็นเร่งด่วน 3 หรือในสถานการณ์ที่ชัดเจน อาจส่งผลให้เลื่อนการเปิดเทอมของนักเรียน หรือการทำงานจากที่บ้าน" นายสุวิทย์ กล่าว

แท็ก นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ สตาร์ทอัพ โควิด-19

Facebook, Twitter, Google+, Line

หน้าผกออนไลน์ ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวต่างประเทศ ข่าวไทย ข่าวต่างประเทศ ข่าวสังคม ข่าวการเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวสุขภาพ ข่าวต่างประเทศ

ติดตามเรา



Be the first of your friends to like this



ข่าวเด่นประจำวัน

ปีระแค้น! ภาพเขียนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในกรุงศรีอยุธยา ถูกขโมยไป 1 ชิ้น

ไอจีเดือด! นักร้องหนุ่มในโซเชียล โพสต์ภาพ 'แล้ว ลุงพร' โปสเตอร์ฉบับออกกั๊ก

ข่าวเด่นจาก... ไลน์เปิดตัว 'LINE LIVE' บริการถ่ายทอดสด

ลิซ่า 'นางฟ้า' โชว์ 'อิมเมจ' แสดงสติปัญญาออกงานพิเศษ

รัฐมนตรี แจก 4 หมื่น ให้แพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

2 ตำรวจ ท้า นาย สตรีให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

